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	 BEAUTY	เปิดแผนปี	2562	ยกระดับสู่การ
เป็น	International	Beauty	&	Health	Business	
ชูกลยุทธ์รุกหนักตลาดต่างประเทศ	ขยายช่อง
ทางการจัดจ�าหน่ายเตรียมงบลงทุน	85	ล้านบาท	
พัฒนาธุรกิจค้าปลีก	เสริมระบบสนับสนุนธุรกิจ
และเดินหน้าระบบอีคอมเมิร์ซ	สร้างผลประกอบ
การเติบโต	ตั้งเป้ารายได้เติบโตมากกว่า	20%	
พร้อมรักษาอัตราก�าไรสุทธิมากกว่า	25%
 นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
บิวตี้ คอมมูนิตี้ จ�ากัด (มหาชน) 
(BEAUTY)	ผู้ด�าเนินธุรกิจจ�าหน่ายปลีก
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางและบ�ารุงผิวภายใต้แนวคิด	
Live	aBeautiful	Life	เปิดเผยว่า	ในปีนี้บริษัท
มีวิสัยทัศน์(VISION)ในการด�าเนินธุรกิจด้วย
นโยบาย	International	Beauty	&	Health	Busin
essเพื่อยกระดับแบรนด์สินค้าภายใต้การจ�าหน่าย
ของบริษัทเข้าสู่การเป็นแบรนด์ด้านความงามและ
สุขภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ	ทั้งนี้

แผนการด�าเนินงานของบริษัทจะ
มุ่งเน้นใน	6	ด้านหลัก	
ประกอบด้วย
	 1.ขยายตลาดต่าง
ประเทศเชิงรุก	จ�านวน	
15	ประเทศ	โดยมี	10	
ประเทศที่เป็นตัวแทน

จ�าหน่ายในปี	
2561	ซึ่งจะ

เน้นการ

ท�าการตลาดร่วมกันและเพิ่มจ�านวน	SKUs	สินค้า	
และมีอีก	5	ประเทศเป้าหมายใหม่ในปี2562	ที่
มีแผนจะขยายตลาด	คือ	อินเดีย	รัสเซีย	สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์	บรูไน	และแคนาดา	ในรูปแบบ
ของตัวแทนจ�าหน่าย	Product	Distributor	
,Shop	Licence	,	Shop	in	Shop	หรือ	Counter	
sales	รวมทั้งยังเน้นรุกตลาดประเทศจีนซึ่งถือว่า
เป็นตลาดขนาดใหญ่มีโอกาสทางธุรกิจสูง	โดยมี
แผนกระจายสินค้าผ่านช่องทาง	Cross	Border	
E-commerce	(CBEC)อย่างต่อเนื่องซึ่งช่องทางนี้
ถือเป็นโอกาสใหม่ส�าหรับการค้าออนไลน์ในจีนที่
รัฐบาลจีนมีมาตรการสนับสนุนอย่างชัดเจน	โดย
เฉพาะสินค้ากลุ่มเครื่องส�าอางโดยผู้ค้าออนไลน์จะ
ได้รับสิทธิส่วนลดทางภาษีในอัตราพิเศษ
	 โดยในปี	2561	บริษัทมีสินค้าวางจ�าหน่าย
แล้วจ�านวน	7	Platforms	และในปีนี้มีแผน
เจรจาเพิ่มจ�านวน	Platform	อีก	2	รายและยัง
ขยายจ�านวน	SKUs	สินค้าเข้าจ�าหน่ายอย่างต่อ
เนื่อง	นอกจากนี้ภายในไตรมาส	1	ปี	62	บริษัท
ได้เริ่มส่งสินค้าเข้าจ�าหน่ายช่องทางตลาดหลัก(	
General	Trade	)ที่ประกอบด้วยช่องทาง	Offline	
และ	Online	ในตลาดทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน
(Mainland	China)	ส�าหรับตลาดการขายสินค้า
หลักของจีนมีทั้งที่เป็นช่องทางออฟไลน์	เช่น	เท
รดดิชั่นนอลเทรด	คอนวีเนียนสโตร์	โมเดิร์นเทรด
ต่างๆ	และช่องทางออนไลน์ที่เป็นเว็ปไซต์	อีคอม
เมิรซ์ต่างๆที่จัดจ�าหน่ายสินค้าในประเทศจีน
	 2.ช่องทางร้านค้าปลีกเข้มแข็ง	(Retail	
Business	Models)	ด้วยศักยภาพที่บริษัทมีสาขา
รวมทั้งสิ้น	347	สาขา	จะพัฒนาปรับปรุงและ
สร้างความเข้มแข็งให้ช่องทางร้านค้าปลีก	โดยจะ
มีการพัฒนาการบริหารร้านค้าปลีก	,เปิดสาขา
ใหม่	15	สาขา	,เน้นการท�าการตลาดได้ด้วยตัว
ร้านค้าปลีกเอง	(Local	Store	Marketing)	,สร้าง
โมเดลการขายสินค้าที่เป็นสินค้า	Multi	Brand	
เข้ามาจ�าหน่ายในร้าน	Beauty	Buffet	,	สร้างร้าน
ต้นแบบใหม่เพื่อจ�าหน่ายสินค้าที่สามารถตอบ
สนองความต้องการของผู้บริโภคได้ครอบคลุม
	 3.	กลุ่มสินค้าอุปโภคเติบโตต่อเนื่อง	
(Consumer	Product)เพิ่มประสิทธิภาพในช่อง
ทางการจ�าหน่ายเดิมโดยเน้นการเพิ่มจ�านวน	
SKUs	สินค้าและท�าการตลาดรวมกับห้างพร้อม
กับเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายใหม่ๆที่มีโอกาส

เติบโตสูงและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
	 4.ช่องทางอีคอมเมิร์ซ(	E-Commerce)	ตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง
พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างระบบ
อีคอมเมิร์ซให้มีประสิทธิภาพ	วางเป้าหมายรุก
ตลาดออนไลน์	ด้วยกลยุทธ์	O2O	และพันธมิตร	
รวมถึงพัฒนาระบบรองรับพฤติกรรมการจับจ่าย
ผ่านมือถือของบริษัทเอง	ซึ่งคาดว่าจะเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางที่จะช่วยผลักดันให้บริษัทมีรายได้เติบโต
ก้าวกระโดด
	 5.	กลยุทธ์การขายโดยใช้สินค้าขับเคลื่อน	
(Product	Driven)	ขับเคลื่อนยอดขายให้เติบโต
โดยการสร้าง	Product	Heros	ที่มีกระแสดึงดูด
ลูกค้าทั้งสินค้าเดิมที่มีอยู่แล้วและสินค้าใหม่	เน้น
สินค้าที่เป็น	อินโนเวชั่นตามเทรนด์แฟชั่น	ไลฟ์
สไตล์ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
	 6.กลยุทธ์การตลาดแบบO2O	การเชื่อมสื่อ
ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม	น�าเสนอ	Influencers	
ทั้งในและต่างประเทศ	รวมถึงพนักงานทุกระดับ	
เพื่อสร้าง	Engagement	กับลูกค้าวงกว้างและเป็น
พลังในการสร้างยอดขายให้แก่ช่องทางออฟไลน์	
และออนไลน์	ร่วมกับการพัฒนาการตลาดระดับ	
Reginal	สร้างตลาดต่างประเทศไปพร้อมกัน
	 จากการด�าเนินงานในปี	2561	ถือเป็นการ
ปรับธุรกิจตามยุทธศาสตร์ใหม่	บริษัทได้พัฒนา
ตลาด	วางรากฐานช่องทางในตลาดต่างประเทศ	
,สินค้ากลุ่มอุปโภค	รวมถึงการวางแนวทาง	
E-Commerce	ชัดเจนเพื่อเป็นฐานการขยาย
ตลาดในปี	2562	ส�าหรับภาพรวมธุรกิจเครื่อง
ส�าอางปี	2562	คาดว่ายังมีการขยายตัวอย่างต่อ
เนื่อง	โดยปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากพฤติกรรม
ของผู้บริโภคทั่วโลกที่ให้ความใส่ใจเกี่ยวกับความ
งาม	สุขภาพและผิวพรรณต่อเนื่อง	ส่งผลให้ความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ด้านความงามและสุขภาพมี
ความหลากหลายเพิ่มขึ้นตาม	ซึ่งการขยายตัวดัง
กล่าวเป็นโอกาสในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทที่จะ
สามารถน�าเสนอผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงผู้บริโภคทั้งใน
ประเทศและในระดับนานาชาติ	ซึ่งในปีนี้	BEAUTY	
วางเป้าหมายรายได้เติบโตมากกว่า	20%	พร้อม
รักษาอัตราก�าไรสุทธิมากกว่า	25%	ขณะที่งบ
ลงทุนอยู่ที่	85	ล้านบาทเพื่อน�ามาใช้ส�าหรับการ
เปิดสาขา	พัฒนาระบบสนับสนุนธุรกิจและระบบ
อีคอมเมิร์ซ

BEAUTY	ต้ังเป้าปีน้ี	รายได้ปี	62	เติบโตมากกว่า	20%	

พร้อมรักษาอัตราก�าไรสุทธิมากกว่า	25% 
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	 “โกลด์ชอร์ส”	บ.ร่วมBKD	เปิดโครงการ

ผลิต-จ�าหน่ายน�้าประปา	พังงา	-ภูเก็ต	คาด

ปีนี้ผลิตเฟสแรก	2.4	หมื่นลูกบากส์เมตร/วัน	

ประเมิน7ปีคืนทุน	ด้าน	“นุชนารถ”	บิ๊ก	BKD	คาด

ปีแรกมีรายได้จากโครงการน�้าประปาฯ	ราว	40	

ลบ.	ระบุหากเดินก�าลังการผลิตสูงสุดที่	9.6	หมื่น

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	หนุนรายได้ปีละ	130	ลบ.

	 เมื่อวันที่	24	มกราคม	2562	กลุ่มบริษัทโก

ลด์ชอร์ส	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัท	

บางกอกเดค-คอน	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	BKD	ได้

มีพิธีเปิดโครงการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาเพื่อ

จังหวัดภูเก็ต-พังงาอย่างเป็นทางการ	

โครงการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาส่งให้พื้นที่

บางส่วนของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา	ได้รับ

สัมปทานประกอบกิจการประปา	จากกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ในพื้นที่

ต�าบลไม้ขาว	และต�าบลสาคู	อ�าเภอถลางจังหวัด

ภูเก็ตในนามบริษัท	

ไฮโดรเอ็นเตอร์ไพร์ส	

แอนด์	อะควอดีซายน์	

จ�ากัด	หรือ	HYDRO	

(บริษัทลูก

ของบริษัทโกลด์ชอร์ส	ถือหุ้น	สัดส่วน	99.99%)	

รวมระยะเวลา	30	ปี	โดยมีแหล่งน�้าดิบมาจากขุม

เหมืองเก่า	เนื้อที่ประมาณ	340	ไร่	ตั้งอยู่ที่อ�าเภอ

ท้ายเหมือง	จังหวัดพังงา

 นายสุวิชา พานิชผล กรรมการ
บริษัท โกลด์ชอร์ส จ�ากัดหรือ GS 
เปิดเผยว่า	โครงการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา

ดังกล่าว	มีก�าลังการผลิตสูงสุด	96,000	ลูกบาศก์

เมตรต่อวัน	แบ่งเป็น	4	เฟส	โดยเฟสแรกมีขนาด

ก�าลังการผลิตเท่ากับ	24,000	ลูกบาศก์เมตร

ต่อวัน	และเพิ่มขึ้นจนครบ	4	เฟส	ซึ่งจะสามารถ

ผลิตและจ�าหน่ายได้ครบทุกเฟส	ภายในปี	2564	

โดยกลุ่มลูกค้าหลัก	ได้แก่	ธุรกิจท่องเที่ยว	

อุตสาหกรรมและรัฐวิสหกิจ	ขณะที่กลุ่มลูกค้ารอง	

คือ	กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและอื่นๆ

นายสุวิชา	กล่าวต่อว่า	บริษัทได้เล็งเห็นความ

ส�าคัญของปัญหาการขาดแคลนน�้าในภูเก็ต	เพราะ

น�้าประปาถือเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่

ประชาชนพึงได้รับและเป็นพื้นฐานการพัฒนา

ประเทศชาติ	จึงได้จัดหาที่ดินเพื่อด�าเนินการ

พัฒนาเป็นแหล่งเก็บน�้าที่มีศักยภาพ	เพื่อเก็บ

กักน�้าดิบเป็นแหล่งน�้าต้นทุนส�าหรับการผลิตน�้า

ประปาส่งให้กับชุมชนที่อยู่อาศัยและพื้นที่ธุรกิจใน

จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต	รองรับการขยาย

ตัวของเมืองในระยะยาว

	 นอกจากนี้	ยังช่วยสนับสนุนภาคการท่อง

เที่ยวในจังหวัดภูเก็ตที่มีรายได้หลักมาจากการ

ท่องเที่ยว	ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่าง

ประเทศกว่าปีละ	10	ล้านคน

	 นายสุวิชา	ยังกล่าวอีกว่า	บริษัทมีแผนที่จะ

ขยายการลงทุนในโครงการผลิตและจ�าหน่ายน�้า

ประปาในพื้นที่อื่น	ๆ	เพิ่มเติม	เนื่องจากมองเห็น

โอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีและท�าให้บริษัทมี

การเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืน

 ด้านนางนุชนารถ รัตนสุวรรณ
ชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
บางกอกเดค-คอน จ�ากัด(มหาชน)
หรือ BKD	กล่าวว่า	บริษัทถือหุ้นสัดส่วน	

40%	ในบริษัท	โกลด์	ชอร์ส	จ�ากัด	โดยบริษัทใช้

งบลงทุนในครั้งนี้ราว	600	ล้านบาท	ซึ่งตามแผน

ในปีนี้จะสามารถจ�าหน่ายน�้าประปาในเชิงพาณิชย์

ได้ประมาณ	24,000	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	จาก

ก�าลังการผลิตสูงสุด	96,000	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

	 “ตามประมาณการของโครงการในปีแรกบี

เคดีคาดว่าจะมีรายได้จากธุรกิจน�้าประปาประมาณ	

40	ล้านบาท	ตามสัดส่วนการถือหุ้น	และหากเดิน

ก�าลังการผลิตสูงสุดที่	96,000	ลูกบาศก์เมตรต่อ

วัน	บริษัทจะมีรายได้ปีละ	130	ล้านบาท	ซึ่งหาก

เป็นไปตามแผนคาดว่าจะคุ้มทุนภายใน	7	ปี”นาง

นุชนารถ	กล่าว

	 นางนุชนารถ	กล่าวต่อว่า	การเข้าไปลงทุน

ในธุรกิจน�้าประปา	เพราะบริษัทมองว่าธุรกิจ

สาธารณูปโภค	เป็นธุรกิจที่เติบโตแบบยั่งยืน	ซึ่งจะ

เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท�าให้บริษัทมีรายได้เติบโต

อย่างแข็งแกร่ง	เพราะพื้นที่จ�าหน่ายน�้าประปา

ภายใต้สัญญาอยู่ในพื้นที่บางส่วนของจ.ภูเก็ต	

และจ.พังงา	ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการใช้น�้า

สูง	เป็นแหล่งพักอาศัย	แหล่งท่องเที่ยวและแหล่ง

อุตสาหกรรม	ปัจจุบันอยู่ในภาวะที่ขาดแคลนน�้า

ประปา

	 “บริษัทมองว่าธุรกิจสาธารณูปโภค	เป็น

ธุรกิจที่เติบโตแบบยั่งยืน	และบริษัทก็มีความ

เชื่อว่าน�้ามีความส�าคัญในชีวิตประจ�าวันของคน

มากกว่าไฟฟ้าเสียอีก”นางนุชนารถกล่าว

	 ส�าหรับบริษัทบางกอกเดค-คอน	จ�ากัด

(มหาชน)หรือ	BKD	เป็นผู้รับเหมาตกแต่ง

ภายในครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของประเทศ	เข้า

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่	25	

กันยายน	2556	โดยด�าเนินธุรกิจรับเหมาตกแต่ง

ภายในอาคาร	ประเภทคอนโดมิเนียม	โรงแรม	

ส�านักงาน	ห้างสรรพสินค้า	มหาวิทยาลัย	โรง

พยาบาล	และสถานที่ราชการ	รวมทั้งผลิตและจัด

จ�าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ส�าเร็จรูปตามค�าสั่งซื้อลูกค้า	

นอกจากมีงานในประเทศแล้ว	บีเคดียังได้เข้าไปรับ

งานตกแต่งภายใน	โครงการอสังหาริมทรัพย์ราย

ใหญ่ในประเทศกัมพูชาและประเทศพม่า

BKD	เผย	บ.ร่วม“โกลด์ชอร์ส”	เปิดโครงการผลิต-

จ�าหน่ายน�้าประปา	พังงา	-ภูเก็ต	คาดปีน้ีผลิตเฟสแรก	

2.4	หม่ืนลูกบากส์เมตร/วัน	ประเมิน	7ปี	คืนทุน
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	 PDJ	เผยทิศทางธุรกิจปี	62	ตั้งเป้าโต	

15%	รายได้แตะ	3,500	ล้านบาท	คาดอัตรา

ก�าไรขั้นต้นกลับมาเป็นปกติที่	32%	ก�าไร

การด�าเนินงานดีขึ้น	หลังปรับกลยุทธ์	ฐาน

การผลิต	และฐานจัดจ�าหน่าย	เตรียมความ

พร้อมขยายค้าปลีกครึ่งปีหลัง	มั่นใจธุรกิจ

กลับมาเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี

 นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล 
ประธานกรรมการการเงินและ
บริหารความเสี่ยง บริษัท 
แพรนด้า จิวเวลรี่ จ�ากัด 
(มหาชน) “PDJ”	ผู้น�าธุรกิจผลิต	จัด
จ�าหน่าย	และค้าปลีกเครื่องประดับอัญมณี	

เปิดเผยว่า	ทิศทางธุรกิจในปี	2562	มีแนว

โน้มเติบโตดีขึ้น	ทั้งอัตราก�าไรขั้นต้นที่คาด

ว่าจะกลับมาเป็นปกติที่	32%	และก�าไรจาก

การด�าเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โดยตั้ง

เป้าหมายการเติบโตปีนี้	15%	หรือมีรายได้

ประมาณ	3,500	ล้านบาท

	 ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งเน้นการสร้างก�าไร

อย่างต่อเนื่องจากฐานการผลิต	ซึ่งเป็น

สัดส่วนรายได้หลัก	สามารถเพิ่มปริมาณการ

ผลิตได้ดีขึ้น	ลดปริมาณการสูญเสีย	ควบคุม

ต้นทุนได้ดีอย่างต่อเนื่อง	ปัจจุบันโรงงานมี

ก�าลังการผลิตอยู่ที่	80%	โดยในปีนี้ตั้งเป้า

ขยายก�าลังการผลิตเป็น	90%	จากฐาน

ลูกค้าเดิมที่มีความเชื่อมั่นสั่งผลิตในสัดส่วน

ที่เพิ่มขึ้น	อีกทั้งบริษัทมีโอกาสขยายฐาน

ลูกค้าใหม่เพิ่มเติมในกลุ่มลูกค้าที่สนใจย้าย

ฐานผลิตเข้าสู่ประเทศไทย	เนื่องจากได้รับ

ผลกระทบจากความไม่ชัดเจนของสงคราม

การค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา

	 ด้านธุรกิจการจัดจ�าหน่าย	หลังจากที่

มีการปรับปรุงลดฐานกิจการที่ไม่สร้างก�าไร	

สามารถลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	และ

ส่งผลให้บริษัทมีอัตราก�าไรขั้นต้นที่ดีขึ้น	โดย

จะยังคงให้บริการโดยตรงจากประเทศไทย	

เพื่อสนับสนุนการขายให้กับลูกค้าขนาดใหญ่

	 ขณะที่ธุรกิจค้าปลีกมีการเติบโตทุกปี	

แต่ช่วงที่ผ่านมาบริษัทประสบปัญหาผลการ

ด�าเนินงานขาดทุน	ส่งผลให้มีข้อจ�ากัดในการ

ขยายธุรกิจ	ซึ่งขณะนี้ฐานะทางการเงินปรับ

ตัวดีขึ้นมาก	บริษัทจึงมีแผนเตรียมความ

พร้อมในการขยายธุรกิจค้าปลีกในล�าดับต่อ

ไป	คาดว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนได้ช่วงครึ่ง

ปีหลัง

	 “จากการปรับกลยุทธ์ในทั้ง	3	ธุรกิจ

ของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา	ส่งผลให้ผลการ

ด�าเนินงานโดยรวมดีขึ้น	ต้นทุนทางการเงิน

ที่ลดลง	มีงบดุลและสภาพคล่องการเงิน

แข็งแกร่งมากขึ้น	ซึ่งมั่นใจว่าการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัทในปีนี้จะกลับมาเติบโตอยู่ใน

เกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง”	นายชนัตถ์	กล่าว

PDJ	ต้ังเป้ารายได้ปี62	แตะ	3.5	พันลบ. 
หลังปรับกลยุทธ์	คาดอัตราก�าไรข้ันต้นกลับมาท่ี	32%	
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EIC	แจ้ง	การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช�าระ
เป็น	9.39	พันลบ.	จากเดิม	3.16	พันลบ.	

 นายกุศล สังขนันท์ กรรมการ/

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จ�ากัด 

(มหาชน)	เปิดเผยว่า	บริษัทฯขอเรียนให้

ทราบว่า	บริษัทฯได้	ด�าเนินการจดทะเบียน

เปลี่ยนแปลงทุนช�าระแล้วต่อกรมพนาธุรกิจ

การค้า	กระทรวงพาณิชย์	โดยเปลี่ยนแปลงทุน

ช�าระแล้วจากเดิม	3,169,898,657	บาท	เป็น	

9,391,307,275	บาท	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	เมื่อ

วันที่	23	มกราคม	2562	ซึ่งเป็นไปตามมติของ

ที่ประชุม	เมื่อวันที่	3	ธันวาคม	2561	ที่ได้อนุมัติ

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ	เพื่อ

เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ	ตาม

สัดส่วนจ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่	ใน

จ�านวนไม่เกิน	6,339,797,314	หุ้น	ในอัตรา	1	

หุน้	สามัญ	เดิม	ต่อ2หุ้นสามัญใหม่ในราคาหุ้น	

ละ	0.05	บาท

	 ทั้งนี้	ได้มีผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว

จ�านวน	6,221,408,618	หุ้น	ในระหว่างวันที่	24	

ธันวาคม	2561	-	18	มกราคม	2562

	 ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงมีทุนช�าระแล้วจ�านวน	

9,391,307,275	บาท	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ

จ�านวน	9,391,307,275	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้	หุ้น

ละ	1.00	บาท	และมีทุนจดทะเบียนจ�านวนทั้ง

สิ้น	10,221,363,523	บาท

KTIS	ชี้ปี	62	ธุรกิจไฟฟ้า-เย่ือกระดาษโดดเด่น	

ดันสัดส่วนรายได้สายชีวภาพ

ขยับเกิน	1	ใน	4	ของรายได้รวม	

	 ผู้บริหารกลุ่ม	KTIS	ประเมินทิศทางธุรกิจ
ปี	2562	สัดส่วนรายได้ในสายธุรกิจชีวภาพยัง
คงเติบโตอย่างต่อเนื่อง	โดยคาดว่าจะมีสัดส่วน
มากกว่า	1	ใน	4	ของรายได้รวม	จากที่เคยมี
สัดส่วน	22.9%	เมื่อปี	2560	และเพิ่มเป็น	24.6%	
ในปี	2561	เนื่องจากรายได้จากโรงไฟฟ้าชีวมวล
ยังคงเติบโตดี	และความต้องการเยื่อกระดาษชาน
อ้อยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมก็สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง	จากการรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม	
ลดการใช้วัสดุที่ย่อยสลายยาก
 นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล รอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท 
เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชู
การ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ KTIS	ผู้น�าในอุตสาหกรรมน�้าตาลและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง	เปิดเผยถึงทิศทางธุรกิจ
ของกลุ่ม	KTIS	ในปี	2562	นี้ว่า	สายธุรกิจชีวภาพ

ซึ่งประกอบด้วยโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล	โรงงาน
ผลิตเยื่อกระดาษชานอ้อยและบรรจุภัณฑ์จากเยื่อ
ชานอ้อย	และโรงงานผลิตและจ�าหน่ายเอทานอล	
ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง	ในขณะที่สายธุรกิจ
น�้าตาลทรายนั้นขึ้นอยู่กับราคาน�้าตาลในตลาดโลก
	 “ในปีที่ผ่านมา	(งบการเงินสิ้นสุด	30	
กันยายน	2561)	สัดส่วนรายได้จากสายธุรกิจ
ผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทราย	มีสัดส่วน	75.4%	
ในขณะที่สายธุรกิจชีวภาพมีสัดส่วน	24.6%	ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านั้นที่มีสัดส่วน	22.9%	
เนื่องจากโรงไฟฟ้าชีวมวลมีรายได้เติบโตอย่าง
โดดเด่น	โดยทิศทางของปีนี้รายได้จากสายธุรกิจ
ชีวภาพก็น่าจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอีก	คาดว่าจะสูง
กว่า	25%	ของรายได้รวม	เนื่องจากปริมาณอ้อย
และน�้าตาลทรายในฤดูการผลิต	2561/2562	น้อย
กว่าฤดูการผลิตของปีก่อน	(ซึ่งปีก่อนสูงมากเป็น
ประวัติการณ์)	และราคาน�้าตาลตลาดโลกก็ยังคง

ผันผวน”	นายณัฎฐปัญญ์	กล่าว
	 ส�าหรับโรงงานผลิตเยื่อกระดาษชานอ้อย
และบรรจุภัณฑ์จากเยื่อชานอ้อยนั้นก็มีแนวโน้ม
ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	เพราะกระแสรักโลกรักษ์สิ่ง
แวดล้อม	การรณรงค์ลดการใช้พลาสติกและวัสดุ
ย่อยสลายยาก	ท�าให้คนหันมาใช้วัสดุอุปกรณ์และ
บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติ	100%	มากขึ้น
	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กลุ่ม	KTIS	
กล่าวด้วยว่า	ธุรกิจของกลุ่ม	KTIS	ยังคงพัฒนา
ไปตามปรัชญาขององค์กรที่ว่า	KTIS	More	
Than	Sugar	ซึ่งการต่อยอดไปยังธุรกิจที่เกี่ยว
เนื่องนั้นได้กระท�าอย่างรอบคอบ	ระมัดระวัง	ส่วน
สายธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทรายก็ได้
พัฒนาให้ดีขึ้นตลอดเวลา	ด้วยการสนับสนุนจา
กบริษัทเคทิส	วิจัยและพัฒนา	เพื่อให้กลุ่ม	KTIS	
เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดคาดเศรษฐกิจโลกปี	2562	
ยังโตต่อ	ชี้ความท้าทายมาเป็นระลอกแต่ยังอยู่ในวิสัย

 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
คาดเศรษฐกิจโลกปี 2562	ยังเติบโตได้ดีที่
ระดับ	3.6%	เทียบกับอัตราเติบโต	3.8%	ในปี	2561	
แม้มีมีความเสี่ยงจากปัจจัย	การยุติมาตรการ	QE	และ
การกีดกันทางการค้าที่เพิ่มสูงขึ้นที่ต้องจับตามอง	
	 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกล่าวสรุปในงาน
วิจัยว่า	การเติบโตที่ขับเคลื่อนไปด้วยกันทั่วโลกตั้งแต่
ต้นปี	2561	เริ่มส่งสัญญาณเป็นทิศทางอ่อนตัวลง	โดย
ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตหลายปัจจัยที่ตลาดรับรู้
ตลอดช่วง	2-3	ปีที่ผ่านมาก�าลังผันแปรไปในทางตรง
กันข้าม	เรามองเห็นความเสี่ยงจากการยุติมาตรการ	
QE	และการกีดกันทางการค้าที่เพิ่มสูงขึ้น	โดยมี
หลายปัจจัยที่อาจจะท�าให้การเติบโตชะลอตัวลงอย่าง
ชัดเจน	อาทิเช่น	สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ	กับจีน	
การเมืองยุโรป	นโยบายการรักษาสมดุลที่เข้มงวดของ
จีน	และความผันผวนของราคาน�้ามัน
	 ส�าหรับภูมิภาคอาเซียน		การเติบโตด้านการส่ง
ออกของภูมิภาคเริ่มส่งสัญญาณได้รับผลกระทบจาก
ความตึงเครียดทางการค้าและการเติบโตที่ชะลอตัว
ลงในประเทศจีนและยุโรป	โดยสิงคโปร์	มาเลเซีย	และ
ประเทศไทยมีความเปราะบางต่อการเติบโตทางการ
ค้าที่ชะลอตัวลง	ในขณะที่เวียดนามและมาเลเซียน่าจะ
ได้ประโยชน์จากการส่งออกไปยังสหรัฐฯ	มากขึ้นหาก
ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ	กับจีนเร่งตัว
ขึ้นอีก	อย่างไรก็ตามภาพรวมการเติบโตของทั้งภูมิภาค
ยังดูดีเนื่องจากความต้องการภายในประเทศยังคงเข้ม
แข็ง	ซึ่งขับเคลื่อนโดยการใช้จ่ายจากภาครัฐในโครงการ
โครงสร้างพื้นฐาน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินโดนีเซีย	
ฟิลิปปินส์	และไทย	ในขณะที่เงินเฟ้อของประเทศต่างๆ	
ในภูมิภาคอาเซียนอยู่ในภาวะแตกต่างกัน	และการอ่อน
ค่าของค่าเงินหยวนจีนน่าจะมีแรงกดดันให้ธนาคาร
กลางของแต่ละประเทศปกป้องค่าเงินของตน
	 ขณะเดียวกันสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ	
กับจีน	ไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลดีต่อการเติบโตของโลก	
เนื่องจากการบิดเบือนทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับภาษี
มีแนวโน้มจะส่งผลให้การเติบโตสุทธิของจีดีพีลดลง	
อย่างไรก็ตาม	อาจมีบางประเทศที่ได้ประโยชน์จาก
สงครามการค้านี้เพราะเข้ามาตอบสนองความต้องการ
ของสหรัฐฯ	แทนที่สินค้าจากจีน	เราคาดว่าจะมีประเทศ
ที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์จากการเก็บภาษีสินค้า
น�าเข้าจากจีนมายังสหรัฐฯ	ดังนี้
	 สถานการณ์ที่	1:	ผลกระทบไปยังประเทศในห่วง
โซ่อุปทานของจีน	(เสียประโยชน์)	ด้วยสมมติฐานการ
เก็บภาษี	25%	จากสินค้าน�าเข้าสหรัฐฯ	จากประเทศจีน	
ปริมาณการส่งออกของจีนมายังสหรัฐฯ	จะลดลง	40%	
ซึ่งจะส่งผลให้การส่งออกของประเทศต่างๆ	ที่ส่งไปยัง
จีนเพื่อส่งต่อไปยังสหรัฐฯ	ลดลง	40%	
สถานการณ์ที่	2:	สินค้าจากประเทศอื่นเข้ามาแทนที่
เพื่อตอบสนองความต้องการของสหรัฐฯ	(ได้ประโยชน์)	
เราคาดว่าคู่แข่งของจีนจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้และ
สามารถขายสินค้ามายังสหรัฐฯ	ได้มากขึ้นสัมพันธ์กับ
สัดส่วนการส่งออกในปัจจุบัน	เราคาดว่าปริมาณการ
ส่งออกไปยังสหรัฐฯ	ของประเทศเหล่านี้จะเพิ่มขึ้น	20%	
เมื่อเทียบกับปีก่อน	

	 สถานการณ์ที่	3:	ประเทศที่เคยอยู่ในห่วงโซ่
อุปทานของจีนจะได้ประโยชน์จากการป้อนวัตถุดิบให้
ประเทศในสถานการณ์ที่	2	ที่สามารถส่งออกไปยัง
สหรัฐฯ	ได้มากขึ้น
	 ทั้งนี้ยังพบว่าเวียดนาม	เม็กซิโก	มาเลเซีย	
ไทย	และแคนาดา	เป็นประเทศที่ได้ประโยชน์จาก
สถานการณ์ข้างต้น	ในแง่ของผลกระทบต่อจีดีพีของ
ประเทศเหล่านั้น
	 "ปีนี้เป็นเรื่องของการสานต่อนโยบายอย่างต่อ
เนื่อง	ไม่ได้มีปัจจัยกระตุ้นอะไรใหม่	โดยเรื่องหลักในปี
นี้คือการติดตามการเลือกตั้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วง
ต้นปีนี้"	ดร.ทิม	ลีฬหะพันธุ์	นักเศรษฐศาสตร์ประจ�า
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	(ไทย)	กล่าว
	 แม้ว่าจะมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองเพิ่มขึ้น
ในช่วงก่อนการเลือกตั้ง	แต่คาดว่าการเลือกตั้งและ
การส่งมอบงานจะเป็นไปอย่างราบรื่น	ซึ่งจะช่วยสร้าง
บรรยากาศที่ดี	เศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวได้
ดีและสอดคล้องกับสิ่งที่มองว่าอัตราการเติบโตตาม
ศักยภาพของประเทศจะอยู่ที่ราว	4%	และธนาคารยัง
คงเห็นแนวโน้มที่ดีของภาพรวมประเทศ	โดยคาดว่า
เศรษฐกิจน่าจะขยายตัว	4.5%	ในปี	2562		พร้อมกันนี้
ธนาคารคาดว่ารัฐบาลใหม่จะยังคงด�าเนินนโยบายต่อ
เนื่องไปอีก	2-3	ปีข้างหน้าไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะเป็น
อย่างไร	โครงการเมกะโปรเจ็ค	ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการ
เติบโตที่ส�าคัญ	น่าจะด�าเนินไปได้ตามแผนที่วางไว้	ทั้งนี้
เนื่องจากรัฐธรรมนูญใหม่อนุญาตให้โครงการพัฒนา
ต่างๆ	ของรัฐบาลชุดปัจจุบันสามารถด�าเนินไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง
	 "เราคิดว่าภาพรวมการเมืองที่ดีขึ้น	ประกอบ
กับตัวชี้วัดเศรษฐกิจที่เข้มแข็งของไทย	จะท�าให้
ประเทศไทยได้รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือของ
ประเทศขึ้นหลังจากการเลือกตั้ง	อย่างไรก็ตาม	เรายัง
ไม่เห็นปัจจัยกระตุ้นการเติบโตใหม่หลังการเลือกตั้ง"	
ดร.ทิม	กล่าว
	 ทั้งนี้ธนาคารยังคงน�้าหนักเป็นกลางกับภาพรวม
การส่งออกของประเทศเนื่องจากผลกระทบที่ยังไม่
แน่นอนจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ	กับ
จีน	ถึงแม้ว่าความขัดแย้งดังกล่าวอาจส่งประโยชน์ให้
ไทยเนื่องจากมีผู้ต้องการสินค้าไปทดแทนสินค้าที่ได้รับ
ผลกระทบจากภาษี	แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของผู้ส่งออกไทยในการตอบสนองต่อความต้องการ
การน�าเข้าสินค้าไทยที่เพิ่มมากขึ้นจากทั้งสหรัฐฯ	กับจีน	
นอกจากนี้เรายังคงติดตามว่ารัฐบาลจะมีมาตรการใด
ออกมาช่วยการชะลอตัวลงของภาคการท่องเที่ยวหลัง
จากเกิดเหตุเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต	เมื่อเดือนกรกฎาคม
ปีที่ผ่านมา	และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาในช่วง
ฤดูกาลท่องเที่ยว	ที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามส่งเสริม
การท่องเที่ยวในต่างจังหวัดที่ยังไม่เป็นที่นิยมของนัก
ท่องเที่ยว	โดยในปีนี้รัฐบาลคาดว่าตัวเลขนักท่องเที่ยว
ต่างชาติจะอยู่ที่	40	ล้านคน	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่	38	
ล้านคน
	 อีกทั้งธนาคารคาดว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องในปีนี้	อย่างไรก็ตาม	เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อที่ต�่ากว่าคาดในปี	2561	เราได้ปรับลดประมาณ

การอัตราเงินเฟ้อทั่วไปว่าจะอยู่ที่	2.0%	ในปี	2562	
(จากเดิมที่คาดว่าจะอยู่ที่	2.3%)	อย่างไรก็ตามเงินเฟ้อ
อาจเพิ่มสูงขึ้นหากราคาน�้ามันปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก	อัตรา
เงินเฟ้อทั่วไป	ยังอยู่ในกรอบเป้าหมายของธนาคาร
แห่งประเทศไทย	(ธปท.)	ซึ่งตั้งไว้ที่	1%-4%	หลังจากที่
ส่วนมากอยู่ต�่ากว่าระดับ	1%	นับตั้งแต่มีการใช้นโยบาย
กรอบเงินเฟ้อดังกล่าวในปี	2558
	 ส�าหรับนโยบายการเงิน	-	ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยอาจจะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้น
เร็วกว่าคาด	โดยธนาคารคาดว่า	ธปท.	จะขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายสองครั้งในปีนี้	โดยมองความเสี่ยง
ต่อเสถียรภาพทางการเงิน	ซึ่งประมาณการในตลาด
คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้	อย่างไรก็ตาม	การคาด
การณ์ของเราอาจต้องมองพัฒนาการของตลาดโลก
ประกอบด้วย	ทั้งนี้	ธปท.	มีความกังวลเรื่องความ
เสี่ยงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากขึ้น	เนื่องจาก
การคงอัตราดอกเบี้ยไว้ระดับต�่าเป็นเวลานาน	อีกทั้ง
ยังมีความผันผวนในภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเกิดจาก
การซื้อเก็งก�าไรและพฤติกรรมของการแสวงหาผล
ตอบแทนที่สูงขึ้นซึ่งอาจน�ามาซึ่งความเสี่ยง	โดย	คณะ
กรรมการนโยบายการเงิน	(กนง.)	มีความเห็นว่า
มาตรการที่รอบคอบแบบมหภาคอย่างเดียวไม่เพียงพอ
จะดูแลความเสี่ยงเหล่านั้น	การประชุม	กนง.	ในเดือน
กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้	เราคาดว่าจะมีการส่งสัญญาณ
หลังจากที่กระบวนการปรับอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับ
ปกติเริ่มขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมา	มองไปข้างหน้า	เรา
เห็นว่าจะมีการใช้จ่ายที่มากขึ้นและมีความไม่แน่นอน
ในภาคการท่องเที่ยว	ดังนั้นเราเชื่อว่า	ช่วงเวลาที่
ประเทศไทยมีดุลบัญชีเดินสะพัดที่เข้มแข็งได้ผ่านจุด
สูงสุดไปแล้ว	เพื่อสะท้อนปัจจัยเหล่านี้	เราได้ปรับลด
ประมาณการดุลบัญชีเดินสะพัดในปี	2562	ลงมาอยู่ที่	
5.0%	ของจีดีพี	จากเดิมที่มองไว้ที่	7.0%	โดยค่าเฉลี่ย
ของตลาดอยู่ที่	8%
	 อย่างไรก็ตามธนาคารยังคาดว่าเศรษฐกิจโลก
จะค่อยๆ	ชะลอตัวลงในปี	2562	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสหรัฐฯ	ยุโรป	และจีน	การระดมทุนมีค่าใช้จ่ายสูง
ขึ้น	ความตึงเครียดทางการค้า	และการเมืองยุโรปจะ
เป็นเรื่องที่ต้องติดตามในปีนี้	และต่อเนื่องไป	ซึ่งสร้าง
ความท้าทายมากขึ้นให้กับตลาดประเทศเกิดใหม่	ความ
ท้าทายเหล่านี้อาจจะบรรเทาลงบ้างจากการฟื้นตัว
ทางเศรษฐกิจในแถบลาตินอเมริกา	แอฟริกา	และ
ตะวันออกกลาง	ตลาดประเทศเกิดใหม่ที่ถูกมองว่า
จะมีการพัฒนาขึ้น	น่าจะมีโอกาสดีขึ้นในแง่ของการ
เติบโตและกระแสการลงทุนในอนาคต	ในส่วนของ
ประเทศมหาอ�านาจหรือเศรษฐกิจใหญ่ๆ	ของโลก
ก�าลังเผชิญกับรอบการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ	ในขณะ
ที่บางประเทศในทวีปเอเชียก�าลังเผชิญปัญหาการ
เติบโตที่ชะลอตัวลงเนื่องจากสังคมผู้สูงวัยเติบโตขึ้น
อย่างรวดเร็ว	ส่วนประเทศที่เน้นลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐาน	ทั้งการคมนาคมขนส่ง	และงานด้านกฎหมาย	
กฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆ	น่าจะอยู่ในสถานะที่
ได้เปรียบกว่าในการเผชิญกับความท้าทายที่มาเป็น
ระลอกในอนาคต
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ฟิทช์	เรทติ้งส์	ระบุอันดับเครดิตของ	GPSC	ยังคงอยู่ภายใต้

เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ	เหตุซื้อกิจการ	GLOW	ยังไม่เสร็จสิ้น

 ฟทิช์กล่าวว่า แผนการลงทุน
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซิน
เนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) หรือ GPSC 

ในโครงการ	Energy	Recovery	Unit	ซึ่งเป็น

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน	ก�าลัง

ผลิตติดตั้ง	250	เมกะวัตต์	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

โครงการพลังงานสะอาด	(Clean	Fuel	Project)	

ของบริษัทไทยออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)	(อันดับ

เครดิตที่	AA-(tha)	แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ)	

ยังไม่มีผลกระทบต่ออันดับเครดิตของ	GPSC	ใน

ขณะนี้	โดยอันดับเครดิตของ	GPSC	ยังคงอยู่ภาย

ใต้เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ	ซึ่งเป็นผลมาจาก

การเข้าซื้อกิจการบริษัท	โกลว์	พลังงาน	จ�ากัด	

(มหาชน)	หรือ	GLOW	ที่ยังไม่เสร็จสิ้น

	 ฟิทช์เชื่อว่าการลงทุนดังกล่าวอาจเพิ่มความ

เสี่ยงต่อสถานะทางการเงินของ	GPSC	เนื่องจาก

แหล่งเงินทุนที่บริษัทจะใช้มาจากการกู้หนี้	อย่างไร

ก็ตามโครงการดังกล่าวจะท�าให้สถานะทางธุรกิจ	

และความสัมพันธ์ด้านการด�าเนินงานระหว่าง	

GPSC	และกลุ่ม	ปตท.	แข็งแกร่งขึ้น	โดยทั้ง	GPSC	

และ	ไทยออยล์	มีบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	

หรือ	ปตท.	(อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว

ที่	'AAA(tha)'	แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ)	เป็น

ผู้ถือหุ้นใหญ่

	 อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ	

GPSC	ที่	'A+(tha)'	จะยังคงอยู่ภายใต้เครดิต

พินิจแนวโน้มเป็นลบ	จนกระทั่งการเข้าซื้อกิจการ

ของ	GLOW	เสร็จสิ้นสมบูรณ์	และโครงสร้างเงิน

ทุนระยะยาวที่ใช้ในการเข้าซื้อกิจการ	และสถานะ

ทางการเงินของบริษัทหลังจากการเข้าซื้อกิจการ

มีความชัดเจนมากขึ้น	ฟิทช์ประกาศเครดิตพินิจ

แนวโน้มเป็นลบแก่อันดับเครดิตของ	GPSC	เมื่อวัน

ที่	22	มิถุนายน	2561	หลังจากที่บริษัทได้ประกาศ

เข้าซื้อหุ้นของ	GLOW	ในสัดส่วน	69.11	และท�าค�า

เสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมด

	 ฟิทช์คาดว่าแหล่งเงินทุนที่	GPSC	จะใช้ใน

การลงทุนส�าหรับโครงการ	ERU	จ�านวนไม่เกิน	

757	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	จะมาจากการกู้หนี้เพิ่ม

เติม	ซึ่ง	ในมุมมองของฟิทช์	อาจท�าให้อัตราส่วน

หนี้สินของบริษัทหลังจากการเข้าซื้อกิจการ

ของ	GLOW	ลดลงในอัตราที่ช้าลงเมื่อเปรียบ

เทียบกับประมาณการก่อนหน้านี้	อย่างไรก็ตาม

ประมาณการอัตราส่วนหนี้สินของบริษัทอาจไม่

เปลี่ยนแปลงมากนักจากที่ประมาณการไว้	จนถึง

ปี	2566	ซึ่งเป็นปีที่บริษัทต้องช�าระเงินลงทุนส่วน

ใหญ่ของโครงการ	ERU	ฟิทช์คาดว่าการลงทุนใน

โครงการดังกล่าวจะท�าให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่

ปรับปรุงแล้วต่อกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน

ก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน	(FFO-

adjusted	net	leverage)	หลังจากการเข้าซื้อ

กิจการของ	GLOW	ที่ฟิทช์ประมาณการไว้ส�าหรับ

ปี	2566	เพิ่มขึ้นเป็น	4.4	เท่า	จาก	3.2	เท่า	แต่

จะลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่โครงการเริ่มมี

กระแสเงินสดจากการด�านเนินงาน

	 ฟิทช์เชื่อว่าการลงทุนในโครงการ	ERU	จะ

ท�าให้สถานะทางธุรกิจของ	GPSC	ปรับตัวดีขึ้น	

เนื่องจากขนาดของธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น	และการกระ

จายตัวด้านสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น	GPSC	น่าจะได้รับ

ประโยชน์จากกระแสเงินสดของโครงการที่มีความ

เสี่ยงต�่า	เนื่องจากรายได้ทั้งหมดของโครงการ

มาจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน�้ากับผู้รับซื้อ

รายเดียวของโครงการ	ซึ่งได้แก่ไทยออยล์	โดย

สัญญาดังกล่าวป้องกันความเสี่ยงต่อบริษัท

จากปริมาณการขายไฟฟ้า	และการจัดหาเชื้อ

เพลิง	โดยโครงการจะได้รับการช�าระค่าพลังงาน	

(Capacity	Payment)	ตามความสามารถในการ

รักษาการพร้อมจ่ายไฟฟ้าต่อไทยออยล์	โดยไม่

ขึ้นกับปริมาณการผลิตไฟฟ้า	นอกจากนี้โครงการ

สามารถส่งผ่านต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและต้นทุน

แปรผันที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการผลิตไฟฟ้าไป

ยังไทยออยล์ได้	การก่อสร้างโครงการน่าจะแล้ว

เสร็จในช่วงไตรมาสที่	3	ของปี	2566	โดยหลัง

จากโครงการเริมด�าเนินการแล้ว	โครงการน่าจะ

มีก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย	ภาษี	

ค่าเสื่อม	และค่าตัดจ�าหน่าย	(EBITDA)	จ�านวน

ประมาณ	2.2	พันล้านบาท	ต่อปี	หรือคิดเป็น

ประมาณร้อยละ	11	ของ	EBITDA	ทั้งหมดของ	

GPSC	หลังการเข้าซื้อกิจการ	GLOW

	 ในการพิจารณายกเลิกเครดิตพินิจแนวโน้ม

เป็นลบ	นอกจากฟิทช์จะพิจารณาผลกระทบทาง

ด้านการเงินจากการเข้าซื้อกิจการของ	GLOW	และ

การลงทุนในโครงการ	ERU	แล้ว	ฟิทช์จะพิจารณา

ถึงสถานะทางธุรกิจของบริษัทที่ปรับตัวดีขึ้น

เนื่องจากขนาดของธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นจากการ

ลงทุนดังกล่าว	นอกจากนี้ฟิทช์จะพิจารณาความ

สัมพันธ์ระหว่าง	GPSC	และบริษัทแม่ซึ่งได้แก่	

ปตท.	ซึ่งเป็นบริษัทน�้ามันและก๊าซธรรมชาติที่

ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	โดยรวมถึงการสนับสนุน

เพิ่มเติมพิเศษ	และความสัมพันธ์ด้านการด�าเนิน

งาน	และกลยุทธ์ของกลุ่ม	ปตท.

18 www.HoonInside.com 25  January  2019





	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	ทั้งดัชนีและหุ้น	หลายตัว	ตอบรับข่าว	เล่นข่าว	

เลือกตั้ง	24	มีนาคม	ไปแล้ว	วันนี้ก็ได้แต่หวัง	นักลงทุนแต่ละกลุ่ม	จะช่วยประคับ

ประคอง	เพื่อ	SET	จะได้ยืนเหนือ	1,600	จุดอย่างแข็งแรง	แม้มีการประกาศวัน

เลือกตั้ง	แต่รัฐบาล	ก็ยังบริหารประเทศเช่นเดิม	ยุคนี้	ไม่มีรัฐบาลรักษาการ

	 หากหุ้นใหญ่	ช่วยกัน	สลับกันเล่น	คงท�าให้หุ้นกลาง	เล็กและหุ้นเก็งก�าไร	

คงมีสีสัน	จังหวะนี้	รอบของการเก็งงบ	เก็งข่าวผลประกอบการปี61ของบจ.	มา

ถึงอีกคราว	ฝั่งข่าวต่างประเทศ	ที่นักลงทุน	ก็จับตามองเรื่องชัตดาวน์	ตอนนี้ชัต

ดาวน์	จบแล้ว	หน่วยงานของรัฐบาลกลับมาเปิดท�าการแล้ว	ส่วนสงครามการค้า

สหรัฐ-จีน	ยังคงไม่จบแบบเสร็จสิ้น	น่ะค่ะ

	 วานนี้	ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,620.53	จุด	เพิ่มขึ้น	3.15	จุด	หรือ	0.19%	

มูลค่าการซื้อขาย	60,838.32	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ	1,406.60	

ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ	617.94		ล้านบาท	นักลงทุนต่าง

ประเทศซื้อสุทธิ	3,876.74	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ	4,665.40		

ล้านบาท

 BEAUTY	เปิดแผนปี	2562	ยกระดับสู่การเป็น	International	Beauty	

&	Health	Business	ชูกลยุทธ์รุกหนัก

ตลาดต่างประเทศ	ขยายช่องทางการจัด

จ�าหน่าย	เตรียมงบลงทุน	85	ล้านบาท	

พัฒนาธุรกิจค้าปลีก	เสริมระบบสนับสนุน

ธุรกิจและเดินหน้าระบบอีคอมเมิร์ซ	สร้าง

ผลประกอบการเติบโต	ตั้งเป้ารายได้

เติบโตมากกว่า	20%	พร้อมรักษาอัตรา

ก�าไรสุทธิมากกว่า	25%		

	 BEAUTY	ปิดฉากซื้อหุ้นคืน	สรุปซื้อหุ้น

คืน	12,675,000	หุ้น	เป็นเงิน	99.06	ลบ.	จากโครงการฯตั้งไว้ไม่เกิน64ล้านหุ้น	

วงเงินสูงสุดในการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน	950	ลบ.

	 วานนี้	หุ้น	LPN	ลง	สงสัยรับข่าว	เครนล้มโครงการ	ลุมพินี	เพลส	

พระราม	3-ริเวอร์ไรน์	ของ	LPN	มีคนงานเสียชีวิต	4	ราย	...วิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์หรือ	วสท.ลงพื้นที่วิเคราะห์เหตุเครนถล่มไซต์

ก่อสร้างคอนโด	ถ.พระราม	3	ซอย	45	คาดอาจเกิด	Shock	Load	จากการยึด

สลักอย่างแรง

 SMART	เผยตลาดวัสดุก่อสร้าง-อิฐมวลเบาปี	62	สัญญาณดี	เลือกตั้ง

ชัดเจน	EEC	งานโครงสร้างพื้นฐาน	หนุน	ดีมานด์พุ่ง	เอกชนทยอยลงทุน	นิคม

อุตสาหกรรม	คลังสินค้า	คาดปีนี้พลิกมีก�าไร	ตั้งเป้าโต	10	%	รายได้	400	ล้าน

บาท	ชูกลยุทธ์ออกผลิตภัณฑ์มวลเบาตกแต่งเพิ่ม	ขยายฐานลูกค้ากลุ่มสถาปนิก	

ผู้รับเหมารายย่อย	งานโครงการอสังหาฯ	ดันมาร์จิ้นโต	ทุ่มงบ	50	ล้านบาท	

พัฒนาซอฟแวร์เสริมประสิทธิภาพเครื่องจักร	เพิ่มก�าลังการผลิต-เดินหน้าเจรจา

หาพันธมิตรเป็นตัวแทนจ�าหน่าย	เพื่อขยายตลาดในกลุ่มประเทศ	CLMV	อย่างต่อ

เนื่อง	

 CK	ได้งานก่อสร้างปรับปรุงทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก	ของ

บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)		มูลค่า	779.68	ลบ.	

	 หุ้น	THCOM	ยังร้อนต่อเนื่อง	วานนี้บวก	6.08%	แม้ฝั่ง	THCOM	บอก	

ไม่มีอะไรพิเศษ...และ	INTUCH	ปฎิเสธข่าว	กสท-อินทัชปิดดีลซื้อไทยคมหุ้น

ละ	8.50	บาท-เผยมีคนสนใจเข้าซื้อธุรกิจของบริษัทเป็นครั้งคราว	ขณะนี้บริษัท

ยังไม่ได้รับข้อเสนอที่มีผลผูกพันจากนักลงทุนที่สนใจแต่	อย่างใด

 BH	เผย	นพ.สมศักดิ์	เชาว์วิศิษฐ์เสรี	ขอเกษียณอายุการท�างานก่อนก�า

หนด-ลาออกจาก	ผอ.ด้านบริหาร-ตั้ง	อาทิรัตน์	จารุกิจพิพัฒน์	เสียบแทน	ใน

นามของ	คณะกรรมการบริษัท	โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์	จ�ากัด	(มหาชน)	ขอ

ขอบพระคุณนายแพทย์สมศักดิ์ที่ได้	ร่วมงานกับโรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์มาเป็น

เวลาหลายปี

 PDJ	เผยทิศทางธุรกิจปี	62	ตั้งเป้าโต	15%	รายได้แตะ	3,500	ล้านบาท	

คาดอัตราก�าไรขั้นต้นกลับมาเป็นปกติที่	32%	ก�าไรการด�าเนินงานดีขึ้น	หลังปรับ

กลยุทธ์	ฐานการผลิต	และฐานจัดจ�าหน่าย	เตรียมความพร้อมขยายค้าปลีกครึ่ง

ปีหลัง	มั่นใจธุรกิจกลับมาเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี

ช่วยกัน

บล.ธนชาต	:	BEAUTY	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	8.50	บ.	

บล.เคจีไอ	:	EKH	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	7.85	บ.	

บล.ทิสโก้	:	NYT	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	6.50	บ.

				บล.ทิสโก้	:	RS	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	18.00	บ.	

บล.ฟิลลิป	:	LH	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	11.30	บ.	

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	TMB	แนะน�า	ขาย	ราคาพื้นฐาน	ที่	1.80	บ.	

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	BJC	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	60.00	บ.	
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1.
	 ดร.อนุกูล	ตันติมาสน์	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงาน
ทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไปบริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)	CK	เปิดเผย
ว่า	บริษัทฯ	ได้ลงนามเป็นผู้รับจ้างในสัญญาจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงทางพิเศษ
สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครและงานซ่อมแซมโครงสร้างทาง
พิเศษศรีรัช	กับ	บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	ในฐานะ
ผู้ว่าจ้าง	ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปที่
บริษัทฯ	ท�ากับบริษัทอื่นและเป็นข้อตกลงทางการค้าซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะ
กรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว
	 โดยวันที่ลงนาม	คือ	วันที่	23	มกราคม	2562	มูลค่าสัญญาประมาณ	
779,684,481	บาท	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	แบ่งเป็น	งานก่อสร้างและปรับปรุง
ทางพิเศษสายศรีรัช	-	625,663,881	บาท	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	วงแหวนรอบ
นอกกรุงเทพมหานคร	และ	งานซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษศรีรัช	154,020,600	
บาท	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ระยะเวลาด�าเนินการ	ประมาณ	12	เดือน

CK	ได้งานก่อสร้างปรับปรุงทางพิเศษสายศรีรัช

-วงแหวนรอบนอก	มูลค่า	779.68	ลบ.	

	 นายจง	ศิลกสมบัติ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	สามารถเทลคอม	จ�ากัด	
(มหาชน)	SAMTEL	เปิดเผยว่า	กิจการค้าร่วม	STSL	Consortium	ซึ่งประกอบ
ด้วย	บริษัท	สามารถเทลคอม	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	เซ็นเจิ้น	ซันไลน์	เทค	จ�า
กัด	และบริษัท	ซันไลน์	เทคโนโลยี	(ไทยแลนด์)	จ�ากัดได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย
และติดตั้งระบบสารสนเทศและว่าจ้างผู้ให้บริการพัฒนาระบบ	ระบบสารสนเทศ
ธุรกิจหลัก	(Core	Business	Process	System:	CBPS)	กับธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	แห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	23	มกราคม	
2562	ซึ่งมีมูลค่าโครงการทั้งสิ้น	579	ล้านบาท	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	โดยบริษัท
เป็น	ผู้รับช�าระเงินค่าระบบงานทั้งหมด	และจะต้องด�าเนินการส่งมอบงานเสร็จ
สมบูรณ์	ภายใน	730	วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา	และมีเงื่อนไขการช�าระ
เงิน	ตามความคืบหน้าของงานที่แล้วเสร็จ	

SAMTEL	เผย	กิจการค้าร่วม	STSL	ได้งาน	
CBPS	มูลค่า	579	ลบ.	2.

	 นายวิชัย	กิตติวิทยากุล	เลขานุการบริษัท	บริษัท	อินทัช	โฮลดิ้งส์	จ�า
กัด	(มหาชน)	INTUCH	เปิดเผยว่า	ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
(“ตลาดหลักทรัพย์")	ได้สอบถามมาที่	บริษัท	อินทัช	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	(มหาชน)	
บริษัทขอชี้แจงถึงประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลซึ่งปรากฏในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น	ที่ว่า	
กสท-อินทัชปิดดีลซื้อไทยคมหุ้นละ	8.50	บาทนั้น	ในการนี้	บริษัทขอปฏิเสธข่าว
ดังกล่าว
	 อย่างไรก็ดี	บริษัทขอเรียนว่าบริษัทได้รับความสนใจและการติดต่อจากผู้ที่	
สนใจเข้าซื้อธุรกิจของบริษัทเป็นครั้งคราว
	 อย่างไรก็ตาม	ขณะนี้บริษัทยังไม่ได้รับข้อเสนอที่มีผลผูกพันจากนักลงทุนที่
สนใจแต่	อย่างใด	โดยบริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบโดยทันทีหากมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว	ต่อไป

NTUCH	ปฎิเสธข่าว	กสท	-	อินทัชปิดดีลซื้อไทยคม
หุ้นละ	8.50	บาท	-	เผยมีคนสนใจเข้าซื้อธุรกิจของบริษัท
เป็นคร้ังคราว

3.

4.
	 นายปิยะ	เตชากูล	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เอทีพี	30	จ�ากัด	(มหาชน)	

(“ATP30”)	ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับคณะนักวิเคราะห์จากบริษัทหลัก

ทรัพย์ชั้นน�า	พร้อมให้ข้อมูล	“ทิศทางธุรกิจและ	กลยุทธ์การด�าเนินงานในปี	

2562”	ตั้งเป้ารายได้เติบโตไม่ต�่ากว่า	10-15%	และรักษาอัตราก�าไรสุทธิไม่ต�่า

กว่า	10%	พร้อมสร้างมาตรฐานการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	ณ	โรงแรม

แกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยท์	เทอร์มินัล	21	เมื่อเร็วๆ	นี้

ATP30	ต้ังเป้าปีน้ีรายได้เติบโตไม่ต�่ากว่า	10-15%	
และรักษาอัตราก�าไรสุทธิไม่ต�่ากว่า	10%

	 นายแพทย์ชาญวิทย์	ตันติพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ	บริษัท	โรง

พยาบาลบ�ารุงราษฎร์	จ�ากัด	(มหาชน)	BH	เปิดเผยว่า	นายแพทย์สมศักดิ์	

เชาว์วิศิษฐ์เสรี	ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์มายังบริษัทเพื่อขอเกษียณอายุ

การท�างานก่อนก�าหนดและ	พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท	มีผลตั้งแต่

วันที่	31	มกราคม	2562	เป็นต้นไป	

	 นอกจากนี้ยังขอลาออก	จากต�าแหน่งผู้อ�านวยการด้านบริหารโรง

พยาบาลอีกต�าแหน่งหนึ่งด้วยโดยมีผลในวันเดียวกัน

	 ในนามของ	คณะกรรมการบริษัท	โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์	จ�ากัด	

(มหาชน)	ขอขอบพระคุณนายแพทย์สมศักดิ์ที่ได้	ร่วมงานกับโรงพยาบาลบ�า

รุงราษฎร์มาเป็นเวลาหลายปี

	 นางอาทิรัตน์	จารุกิจพิพัฒน์	ผู้อ�านวยการด้านปฏิบัติการได้รับการแต่ง

ตั้งให้เป็นผู้อ�านวยการด้าน	บริหารโรงพยาบาลแทนนายแพทย์สมศักดิ์	มีผล

ตั้งแต่วันที่	31	มกราคม	2562	เป็นต้นไป

	 คุณอาที่รัตน์ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	เมื่อปี	พ.ศ.	2533	ปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการเชิงกล

ยุทธ์	(Strategic	Marketing	Management)	จาก	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	

เมื่อปี	พ.ศ.	2550	และปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์	

(Human	Resource	Management)จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	

เมื่อปี	พ.ศ.	2552	มีประสบการณ์การท�างานที่หลากหลายเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการโรงพยาบาลทั่วไทยกว่า	25	ปี	คุณอาทิรัตน์เข้าร่วมงานกับบริษัทเมื่อ

เดือนมกราคม	2555	และได้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงใน	โรงพยาบาล

บ�ารุงราษฎร์มาแล้วหลายต�าแหน่ง

5.
BH	เผย	นพ.สมศักด์ิ	เชาว์วิศิษฐ์เสรี	ขอเกษียณอายุ

การท�างานก่อนก�าหนด-ลาออกจาก	ผอ.ด้านบริหาร

-ต้ัง	อาทิรัตน์	จารุกิจพิพัฒน์	เสียบแทน
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นอร่า	อับดุล	มานัฟ		Group	Chief	Human	Capital	Office	and	Group	

EXCO,	Maybank	พร้อมด้วย	นายวิชาวัฒน์	อิศรภักดี	ที่ปรึกษากระทรวง

ต่างประเทศ	และ	ศ.ดร.สุทธิพันธ์	จิราธิวัฒน์	ผู้อ�านวยการบริหาร	ศูนย์

อาเซียนศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ร่วมเปิดโครงการ	eMpowering	

Youths	Across	ASEAN	จัดโดย		Maybank	Foundation	และ	Maybank	

Group	พร้อมคัดเลือกนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน	100	คน	เข้า

ร่วมเวิร์คช็อปเรื่องการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	พร้อมกับได้รับเงินทุน

จาก	Maybank	Foundation	ลงพื้นที่จริงใน	3	ประเทศ	ได้แก่	อินโดนีเซีย	

กัมพูชา	และมาเลเซีย	เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่าง

ยั่งยืน	ณ	ศูนย์อาเซียนศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เมื่อเร็วๆนี้	

นายสมภพ	ศักดิ์พันธ์พนม	(ที่	8	จากซ้าย)	ประธานกรรมการ	และนาย

เสกสรรค์	ธโนปจัย	(ที่	7	จากซ้าย)		ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	แอส

เซท	โปร	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด	(APM)	พร้อมทั้งทีมงาน	เข้าเยี่ยมชมกิจการ	

บริษัท	โฮม	พอตเทอรี่	จ�ากัด(มหาชน)	หรือ	HPT	ผู้ผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะ

อาหารเซรามิคไฟน์ไชน่า	แบรนด์	“เพทาย”	(PE'TYE)	โดยมีนายนิรันดร์	

เชาว์กิตติโสภณ	(ที่	7	จากขวา)		กรรมการผู้จัดการ	ให้การต้อนรับ	เมื่อ

เร็วๆ	นี้

เมย์แบงก์	กรุ๊ป	จัดโครงการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในอาเซียน

เยี่ยมชมกิจการ	HPT

1.
2.
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“เคทีซี”	หรือ	บริษัท	บัตรกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ร่วมกับ	บริษัท	ลีฟไฮ	

จ�ากัด	ผู้ผลิตภายใต้	แบรนด์	“ท็อตเล่อร์”	จัดโปรโมชั่นเอาใจคุณแม่ได้

เลือกสรรสิ่งที่ดีให้กับลูกน้อย	มอบฟรี	!!	ถุงซิปล็อคอเนกประสงค์	1	ชุด	

มูลค่า	99	บาท	เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีครบ	1,500	บาท	ภายใน

งาน	“เบบี้	แอนด์	คิดส์	เบสท์บาย	ครั้งที่	33”		พร้อมรับสิทธิ์แลกซื้อ	ชุด

กระเช้าท็อตเล่อร์ส�าหรับคุณแม่	ในราคาเพียง	2,500	บาท	จากราคาปกติ	

3,500	บาท	ระหว่างวันที่	31	มกราคม	2562	-	3	กุมภาพันธ์	2562	ณ	อิม

แพ็ค	เมืองทองธานี	ชาเลนเจอร์	ฮอลล์

เมื่อเร็วๆ	นี้	หม่อมหลวง	กวิน	ศรีธวัช	(ที่	5	จากซ้าย)	ดร.	วรากร	เพ็ญศรี

นุกูร	(ที่	2	จากซ้าย)	และ	นางสาวพรทิพย์	อุ้ยสว่าง	(ซ้ายสุด)	พนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบิน	บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	เข้ารับเกียรติ

บัตรบุคคลผู้อุทิศตนบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมด้านการกู้ชีพฉุกเฉิน	จาก

นายสุรชัย	เลี้ยงบุญเลิศชัย	(ที่	3	จากซ้าย)	รองประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ	คนที่หนึ่ง	โดยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินฯ	ได้รับเกียรติบัตร

ดังกล่าวจากกรณีที่ได้ช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวจมน�้า	ที่โรงแรมรอยัล	พลาค

ลิฟบีช	พัทยา	จังหวัดระยอง	เมื่อต้นเดือนมกราคม	ที่ผ่านมา	โดยมี	นายสุ

ธีรัชต์	ศิริพลานนท์	(ที่	4	จากซ้าย)	รักษาการผู้อ�านวยการใหญ่ฝ่ายบริการ

บนเครื่องบิน	บริษัท	การบินไทยฯ	ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตร	ณ	

บริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)

เคทีซีควงท็อตเล่อร์เอาใจคุณแม่	รับฟรี!!	เซทถุงซิปล็อค

อเนกปรสงค์	“ในงานเบบี้	แอนด์	คิดส์	เบสท์บาย” พนักงานต้อนรับฯ	การบินไทยรับเกียรติบัตรบุคคล
ผู้อุทิศตนบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมด้านการกู้ชีพ
ฉุกเฉิน	

3. 4.
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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